

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 29/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh;

Xét Tờ trình số 233/TTr-TTHĐ ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị thông qua Chương trình hoạt động giám sát năm 2013 và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh tiến hành giám sát các nội dung sau đây:

I. GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP

1. Kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề, ngoài các nội dung của kỳ họp, HĐND tỉnh triển khai Nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội, HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

2. Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh xem xét Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến tại kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh; xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của HĐND về công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

3. Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013; các báo cáo công tác của các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến tại kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh.

II. GIÁM SÁT GIỮA HAI KỲ HỌP

1. Giám sát thực hiện các chính sách của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh về biên chế và chính sách đối với giáo viên; giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND về lĩnh vực y tế; giám sát thực hiện các chính sách xã hội của Nhà nước.

2. Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại kéo dài tồn đọng.

3. Giám sát thực hiện Luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp quản lý tài sản nhà nước và việc sắp xếp chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Điều 2. Căn cứ vào Chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh xây dựng triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình; các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2013; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của HĐND tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; theo dõi đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát, tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện Chương trình giám sát tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Các cơ quan, tổ chức và địa phương có liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát phải thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày.

CHỦ TỊCH

Lê Hữu Phúc